



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

เรื่อง แนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จัดตั้งเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในตำบลและหมู่บ้านแทนรัฐหรือส่วนกลางที่ไม่สามารถดูแลประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกจึงตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติงานบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเอาองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่าที่ควร ดังนั้น การสร้างระบบให้แก่บุคลากรสามารถรับข่าวสารให้กว้างขวางประมวลผลความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการ ดังนี้

๑. ส่วนราชการกำหนดรูปแบบการแลกเปลี่ยนภายในองค์กร

๑.๑ เชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร

๑.๒ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือทัศนศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้มา

ถ่ายทอดในองค์กร

๒. จัดประชุมหรือเวทีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้โดยตรงทั้งผู้ให้และผู้รับได้ร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการอันนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดความสำเร็จยิ่งขึ้น

๓ . จัดทำสรุปผลการจัดเวทีถ่ายทอดถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

๔ . สื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเวทีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เป็นต้น ให้ส่วนราชการหรือองค์กรซึ่งสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการปฏิบัติงานและให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Whml.

(นายพลตรี สุมาสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก